



นำผลงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์ และสาธารณประโยชน์

การที่ผลงานวิจัยของเอ็มเทคมีการนำไปผลิตและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ หรือมีการนำไปใช้งานเชิงสาธารณประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนค่าแสดงความชื่นชม รอยยิ้ม และคำขอบคุณจากลูกค้า
นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นขวัญกำลังใจอย่างที่สุดสำหรับพวกเรา.... “ทีมงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ”



“ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้ประสานงาน ลับแลริม ลับลนุน และผลักดันให้ผลงานวิจัยของเอ็มเทค
มีการนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณประโยชน์ เพื่อให้อิทธิพลศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม”

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ จัดตั้งขึ้นมาในช่วงเวลาที่นักวิจัยของเอ็มเทค
สำเร็จการศึกษา และทยอยกลับมาทำงานอย่างต่อเนื่อง มีภารกิจหลัก
ในการสนับสนุนการนำผลงานที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาของเอ็มเทค
ไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด

ย้อนกลับไปกว่า 20 ปี เราเติบโตจาก “งานประสานอุตสาหกรรม”
กลายเป็น “งานประสานอุตสาหกรรมและพัฒนาธุรกิจ” และในที่สุด
เป็น “ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ” ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ได้ส่งเสริมประสิทธิภาพ สร้างความเข้มแข็ง และส่งผ่านความรู้และ
ทักษะจากทีมงานจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้สามารถทำงานตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้าทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็ยังคงไว้ซึ่งความถูกต้อง
ซื่อสัตย์สุจริต และสอดคล้องกับระเบียบขององค์กร

ปัจจุบันฝ่ายพัฒนาธุรกิจมีบทบาทในการดูแลรับผิดชอบและ
ประสานโครงการวิจัย ซึ่งเอ็มเทคได้ให้บริการในรูปแบบต่างๆ เช่น
การรับจ้างวิจัยและพัฒนา การร่วมวิจัยและพัฒนา การเป็นที่ปรึกษา
การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ การร่วมทดสอบภาคสนาม การถ่ายทอด
เทคโนโลยีร่วมกับสำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี สวทช. ตลอดจน
การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบสมบัติวัสดุ นับเป็นภารกิจที่ทำทนาย
เป็นอย่างยิ่งสำหรับทีมงานทุกคนที่จะต้องบริหารจัดการโครงการ
อย่างมีประสิทธิภาพ

ในฐานะที่เราเป็นหน้าด่านสำคัญของเอ็มเทคในการพบปะ
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ทีมงานทุกคนจึงตั้งใจรับผิดชอบงาน
ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถ
นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริงและพึงพอใจสูงสุด



ทีมงานขอบข่ายพัฒนาธุรกิจประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก แต่ละส่วนมีบุคลากร ดังนี้

1. งานพัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการ : ระพีพันธ์ (พี) พวงพร (เจ็อย) กัญฐมณี (แอนนี่) เสาวลักษณ์ (แป้ว) และ ดร.สายทิพย์ (อ๊ิก)
2. งานวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและการตลาด : อังคณา (โบ) ทรงธรรม (โอ) และ สิริรัตน์ (เก๋)
3. งานบริการเทคนิค : อมรา (ตุ๊กตา) วราภรณ์ (อ้อย) วรณภา (เอ๋) และ วุฒิชัย (ตุ๊ก)

นำทีมโดย รุติพร (ก้อย) รก.ผอ.ฝ่ายฯ และ ดร.ชรัยพร (ส้ม) รอง ผอ. ฝ่ายฯ และมีทัพหลังคือ ทีมงานบริหารงานทั่วได้แก่ วันดี (ดี) และ ภารดี (เมย์) เป็นกำลังสำคัญ